



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com

ครั้งที่ /2554

1 ธันวาคม 2553

“นายกฯ” เปิดงาน ‘50 ปี กิ่งศตวรรษ สกย.พัฒนายางไทย เทิดไถ่องค์ราชัน’ พร้อมย้ารัฐบาลให้ความสำคัญพัฒนายางพาราทั้งระบบ มอบหมาย ก .เกษตรฯ ดันสหกรณ์กองทุนยางและตลาดประมูลยางท้องถิ่นเป็นรูปธรรม

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ี เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงาน ‘50 ปี กิ่งศตวรรษ สกย.พัฒนายางไทย เทิดไถ่องค์ราชัน’ ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมียอดการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของหมวดผลผลิตทางการเกษตร และยังมี การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปัจจุบันยางพารามีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีความสนใจปลูกเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2553 มีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ 17.52 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3.21 ล้านตัน แบ่งเป็นการส่งออก 2.76 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 2.3 แสนล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่การบริหารจัดการ การวิจัย การส่งเสริมด้านเงินทุน ไปจนถึงการตลาด รวมถึงมีความพยายามที่จะผลักดันให้ กระบวนการดังกล่าวเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ อันจะเห็นได้จากกรณีที่สภาฯ มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์การกลางรับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร เป็นอิสระ และเกิดความคล่องตัว นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการรักษาเสถียรภาพราคายางระหว่างประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก รวมถึงส่งเสริมความเข้มแข็งภายในประเทศ ด้วยการมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูแลเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ให้สามารถจัดตั้งเป็นสหกรณ์กองทุนรวมยาง ตลอดจนผลักดันให้มีการดำเนินการตลาดประมูลยางในระดับท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งทั้งหมดข้างต้นจะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนายางพาราเป็นไปตามเป้าหมาย

ด้านนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ีเปิดเผยว่า การจัดงาน “กิ่งศตวรรษ สกย.พัฒนายางพาราไทย เทิดไถ่องค์ราชัน” ภายใต้แนวคิด “ยางพาราพัฒนาเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ประชาชนเข้มแข็ง” มีขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบข่าวสาร ความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และอนาคตยางพารา ตลอดจนความสำคัญของยางพาราที่มีต่อ

ประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเวทีรวมพลังความคิดเห็นของภาคีรัฐ
ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร ในการผลักดันให้ประเทศไทยได้พัฒนาการใช้อย่างในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สถานการณ์การส่งออกยางพารา ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาของปี 2553
อยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 190,000 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีที่มีมูลค่าการส่งออก
140,000 ล้านบาท
